

DỰ ÁN GREAT

BẢN TIN

SỐ: THÁNG 02/2025



NHỮNG SỐ LIỆU NỔI BẬT



**Đồng đầu tư từ
khối tư nhân**

2,227,269,737 VNĐ



**Nguồn vốn từ các CTMTQG và
các nguồn lực địa phương khác**

579,620,000 VNĐ



**Số phụ nữ hưởng lợi
từ Dự án**

4,281



**Số phụ nữ
được đào tạo**

934



**Số doanh nhân nữ
được hỗ trợ phát triển
kinh doanh**

160



**Số hộ gia đình được hỗ trợ
cây giống từ các CTMTQG và
nguồn lực địa phương khác**

379

TIN MỚI NHẤT

Hợp tác học hỏi hướng tới hòa nhập người khuyết tật ở Việt Nam

Ngày Quốc tế Người khuyết tật, được kỷ niệm vào ngày 03 tháng 12 hàng năm, là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của các tổ chức người khuyết tật, hướng đến sự hợp tác, học hỏi lẫn nhau và phát huy thế mạnh, hướng tới một xã hội hòa nhập, nơi người khuyết tật được tạo điều kiện để phát triển toàn diện. Nhân dịp này, chúng tôi tự hào tôn vinh mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức của người khuyết tật, tiêu biểu như DP Hà Nội – một trong những tổ chức người khuyết tật hàng đầu tại Việt Nam – và cũng là một đối tác quan trọng của Dự án GREAT do Chính phủ Ô-xtrây-li-a tài trợ.

[Đọc thêm](#)



Thay đổi tư duy để chuyển đổi số

Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà là một sự thay đổi tất yếu trong thời đại công nghệ phát triển không ngừng. Tuy nhiên, hành trình này không đơn thuần là việc ứng dụng công nghệ hay xây dựng sự hiện diện trực tuyến. Cốt lõi của chuyển đổi số là thay đổi tư duy – không coi công nghệ là thách thức mà là xem nó như một công cụ để phát triển và hòa nhập. Cách tiếp nhận này đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi, bao gồm cả những người thiếu chuyên môn kỹ thuật hoặc nguồn lực về công nghệ, mà ngược lại, tạo điều kiện cho tất cả các bên liên quan tham gia một cách hiệu quả vào nền kinh tế số.

[Đọc thêm](#)

CÁC ẨM PHẨM MỚI NHẤT

TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG MĂNG



Việt Nam là quốc gia đứng thứ ba trên thế giới về xuất khẩu măng và ngành chế biến măng của nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong vòng năm năm tới, tiêu thụ nội địa dự kiến sẽ tăng gấp đôi và thị trường măng toàn cầu được dự báo sẽ đạt mức 12,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường quốc tế cũng như các hiệp định thương mại như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam sẽ là động lực thúc đẩy xuất khẩu, mở ra những cơ hội mới cho ngành hàng này.

[Đọc thêm](#)

TỔNG QUAN NGÀNH HÀNG QUẾ

Việt Nam là nước sản xuất quế lớn thứ tư thế giới sau Trung Quốc, Indonesia và Sri Lanka, nhưng lại là quốc gia xuất khẩu quế hàng đầu thế giới. Loại quế được trồng phổ biến nhất ở Việt Nam là quế Cassia, một loại gia vị phù hợp với nhiều món ăn châu Á. Là một mặt hàng đa dụng, cây quế có thể được khai thác lấy gỗ, vỏ và tinh dầu, đồng thời được chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau.



[Đọc thêm](#)

TỔNG QUAN LĨNH VỰC TÀI CHÍNH TOÀN DIỆN

Việt Nam đang hướng tới phát triển nền kinh tế tài chính toàn diện, được thể hiện thông qua Chiến lược Tài chính Toàn diện Quốc gia của chính phủ, hệ thống pháp luật ưu tiên người nghèo và sự phát triển mạnh mẽ của các dịch vụ ngân hàng số hướng đến mở rộng tệp khách hàng cá nhân của các ngân hàng, trong đó bao gồm những khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch.



[Đọc thêm](#)

TỔNG QUAN LĨNH VỰC HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH CẤP TỈNH

Chính phủ Việt Nam hiện đặc biệt chú trọng đến việc nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, ghi nhận những đóng góp quan trọng của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước. Đồng thời, chính phủ cũng hiểu rõ những khó khăn mà nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số đang phải đối mặt trong việc tiếp cận các cơ hội và lợi ích mà sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam mang lại.



[Đọc thêm](#)



TỔNG QUAN LĨNH VỰC THÚC ĐẨY KINH DOANH VÀ LÃNH ĐẠO CHO DOANH NHÂN NỮ

Phụ nữ là tác nhân mạnh mẽ thúc đẩy cho sự thay đổi. Với vai trò lãnh đạo và ra quyết định ở mọi cấp độ, phụ nữ sẽ đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy bình đẳng giới. Nâng cao quyền năng cho phụ nữ và thúc đẩy hơn nữa vai trò của các doanh nhân nữ sẽ tạo ra tác động đáng kể cho nền kinh tế của đất nước

[Đọc thêm](#)

TỔNG QUAN LĨNH VỰC HỘI NHẬP VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Việt Nam đã và đang đạt được những bước tiến đáng kể trong hội nhập số. Nước ta xếp hạng 34/82 về chỉ số hội nhập số năm 2021, tăng 10 bậc so với thứ hạng 44 của năm 2020, dựa trên đánh giá về khả năng tiếp cận, chi phí, kỹ năng và nhận thức về sử dụng công nghệ.



[Đọc thêm](#)



TỔNG QUAN LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH

Du lịch là một ngành quan trọng và đang có tốc độ phát triển nhanh chóng ở vùng Tây Bắc Việt Nam, mang lại nhiều cơ hội xã hội và kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số. Đây là vùng vốn nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên và sự đa dạng văn hóa, với những điểm đến hấp dẫn như Sa Pa và Mộc Châu.

[Đọc thêm](#)

TỔNG QUAN LĨNH VỰC ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NGÀNH DU LỊCH, KHÁCH SẠN

Ngành du lịch đang trên đà phát triển nhanh chóng ở khu vực Tây Bắc Việt Nam, không chỉ mang lại nguồn thu nhập đáng kể mà còn là động lực quan trọng để nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số. Họ đóng vai trò then chốt, hoặc là người lao động, hoặc là người kinh doanh trong các lĩnh vực như lưu trú cộng đồng, ẩm thực, đồ thủ công truyền thống và nhiều lĩnh vực khác.



[Đọc thêm](#)

NHỮNG HÌNH ẢNH NỔI BẬT



NGÀNH QUẾ

Phụ nữ dân tộc thiểu số thôn Bản Lấp, xã Nậm Đét, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đồng tình tham gia chuỗi giá trị sản xuất quế hữu cơ cùng Hợp tác xã Quang Linh Văn Yên.



NGÀNH MĂNG

Hợp tác xã Măng Xuân Nha vào vụ thu hoạch và chế biến măng để tạo ra sản phẩm xuất khẩu đi Nhật Bản.

ĐÀO TẠO VỀ THAY ĐỔI HỆ THỐNG

Khóa đào tạo dành cho các đối tác tại Hà Nội nhằm nâng cao kỹ năng đánh giá những thay đổi hệ thống trong quá trình giám sát dự án và viết báo cáo tiến độ.



NHỮNG HÌNH ẢNH NỔI BẬT



ĐÀO TẠO VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ HÒA NHẬP NGƯỜI KHUYẾT TẬT

Khóa đào tạo về bình đẳng và hòa nhập người khuyết tật, do GREAT và Hội Người Khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức cho các thành viên dự án và đối tác.



DU LỊCH

Phụ nữ dân tộc thiểu số đóng góp ý kiến trong hội thảo tham vấn với các đối tác trong lĩnh vực du lịch tại tỉnh Lào Cai để trao đổi thông tin và xác định cơ hội trong hoạch định và quản lý điểm đến du lịch tỉnh một cách bao trùm và hiệu quả hơn.



THỨC ĐẨY KINH DOANH VÀ LÃNH ĐẠO CHO DOANH NHÂN NỮ

32 nữ doanh nhân Lào Cai tham gia chuyến tham quan học tập tại tỉnh Thái Nguyên để học hỏi kinh nghiệm từ những doanh nghiệp thành công, đặc biệt là trong các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch và nghề thủ công truyền thống bền vững.



HOẠT ĐỘNG CHÍNH ĐÃ TRIỂN KHAI

Lĩnh vực	Thời gian	Hoạt động
Ngành Măng	Tháng 7-9/2024	Phát triển vườn ươm và tăng cường quản lý hợp tác để vận hành vườn ươm hiệu quả
Ngành Quế	Tháng 1/2025	Đánh giá tính khả thi của việc mở rộng vùng trồng măng Bát Độ đến huyện Phù Yên, phối hợp cùng Công ty Yên Thành
	Tháng 7-9/2024	Thành lập các hợp tác xã và nhóm nông dân để thực hiện chứng nhận hữu cơ, với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp đầu chuỗi
	Tháng 10-12/2024	Đào tạo giảng viên về sản xuất quế bền vững
Ngành Du lịch	Tháng 8-9/2024	Tổ chức các hội thảo về quản lý điểm đến du lịch nhằm nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số tại Lào Cai và Sơn La
	Tháng 7-12/2024	Đánh giá các chiến lược quy hoạch đầu tư và cơ chế phối hợp
Thúc đẩy kinh doanh và lãnh đạo cho doanh nhân nữ	Tháng 7-12/2024	Lựa chọn các doanh nhân nữ và cố vấn địa phương
	Tháng 10-12/2024	Đào tạo về phát triển mô hình kinh doanh, tầm nhìn kinh doanh và nguồn nhân lực, quản lý tài chính và các kỹ năng mềm như xác định ưu tiên kinh doanh và lập kế hoạch cho doanh nhân nữ
Chuyển đổi số	Tháng 9/2024	Khởi động dự án Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường hệ sinh thái chuyển đổi số bao trùm cho DNNVV tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La
	Tháng 9-12/2024	Đào tạo và huấn luyện học viên, giáo viên của trường đại học Thái Nguyên và Tây Bắc; các nhà cung cấp dịch vụ nhân sự và kỹ thuật được lựa chọn; và các doanh nghiệp
	Tháng 10-12/2024	Đào tạo cho các nhà cung cấp dịch vụ nhân sự địa phương về phát triển mô hình kinh doanh và thiết kế dịch vụ cho các doanh nghiệp
Hỗ trợ Chính sách cấp Tỉnh	Tháng 7-12/2024	Hoàn thiện công cụ khảo sát và phân tích DDCI bao trùm và có tính đáp ứng giới
Lĩnh vực xuyên suốt	Tháng 7/2024	Đào tạo cho Ban Quản lý Dự án tại hai tỉnh về quản lý dự án và khung hiệu quả chi phí đầu tư
	Tháng 10/2024	Đào tạo về hòa nhập người khuyết tật cho đội ngũ GREAT và các đối tác
	Tháng 12/2024	Đào tạo về xác định và đánh giá những thay đổi mang tính hệ thống trong dự án dành cho các đối tác chính
	Tháng 7-12/2024	Nâng cao năng lực về GEDSI (Bình đẳng giới, Người khuyết tật và Hòa nhập xã hội) cho đội ngũ GREAT và các đối tác
		Phân tích chuyên sâu về GEDSI để đưa ra các giải pháp thay đổi hành vi
	Tháng 7-9/2024	Đào tạo về khung hiệu quả chi phí đầu tư và đánh giá dành cho các đối tác chính
	Tháng 7-12/2024	Xây dựng bộ tài liệu giới thiệu Dự án, bao gồm nhận diện thương hiệu mới, trang web và các ấn phẩm tổng quan về từng lĩnh vực

HOẠT ĐỘNG CHÍNH SẮP DIỄN RA

Lĩnh vực	Thời gian	Hoạt động
Ngành Măng	Tháng 1-6/2025	Đào tạo kỹ năng quản lý cho các tổ sản xuất do phụ nữ dân tộc thiểu số lãnh đạo
	Tháng 1/2025	Đánh giá tính khả thi của việc mở rộng vùng trồng măng Bát Độ đến huyện Phù Yên, phối hợp cùng Công ty Yên Thành
Ngành Quế	Tháng 1-6/2025	Đào tạo cho nông dân về sản xuất quế bền vững
Ngành Du lịch	Tháng 3-6/2025	Triển khai mô hình quản lý điểm đến du lịch
	Tháng 4-6/2025	Thực hiện thí điểm việc quảng bá và triển khai sản phẩm đào tạo hướng đến phụ nữ dân tộc thiểu số
Tài chính toàn diện	Tháng 1-6/2025	Đánh giá các sản phẩm tiết kiệm và hỗ trợ/khuyến nghị điều chỉnh để tăng cường sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số
		Thiết kế sản phẩm vay theo chuỗi giá trị cho các hộ sản xuất cùng ngân hàng Lộc Phát
		Phát triển dịch vụ hỗ trợ kiến thức tài chính bền vững cho phụ nữ dân tộc thiểu số do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện
Thúc đẩy kinh doanh và lãnh đạo cho doanh nhân nữ	Tháng 1-6/2025	Tiếp tục đào tạo và huấn luyện về kỹ năng kinh doanh và lãnh đạo cho các doanh nhân nữ
		Tiếp tục đào tạo và huấn luyện cho các cố vấn đồng hành địa phương
		Tiếp tục đào tạo và huấn luyện cho Hội Phụ nữ tỉnh và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Sơn La
Hỗ trợ Chính sách cấp Tỉnh	Tháng 1-6/2025	Tổ chức khảo sát DDCI và công bố báo cáo tại Lào Cai và Sơn La
		Xây dựng cơ chế giám sát cho tổ công tác DDCI tỉnh Sơn La
Hỗ trợ Chính sách cấp Quốc gia	Tháng 1-6/2025	Xây dựng năng lực cho tổ tư vấn DDCI địa phương
		Hỗ trợ kỹ thuật Hội đồng Dân tộc trong việc chuẩn bị đánh giá cuối kỳ kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi, tập trung vào hỗ trợ sản xuất.
Lĩnh vực xuyên suốt	Tháng 1-6/2025	Rà soát và cập nhật các bài học chiến lược: Thảo luận về những bài học đã được rút ra cho đến nay
	Tháng 5/2025	Nâng cao năng lực về GEDSI (Bình đẳng giới, Người khuyết tật và Hòa nhập xã hội) cho đội ngũ triển khai và các đối tác
	Tháng 1-6/2025	Tổ chức các chuyến giám sát chung dự án tại Sơn La và Lào Cai
		Đào tạo và hỗ trợ đối tác lập kế hoạch xây dựng câu chuyện thay đổi dựa trên bằng chứng, sử dụng cho mục đích truyền thông, học tập và tạo điều kiện cho việc nhân rộng và mở rộng quy mô dự án



NHỮNG PHÁT BIỂU NỔI BẬT



“Một trong những thành quả lớn nhất của dự án GREAT là tác động mang lại rõ rệt cho những phụ nữ dân tộc thiểu số. Họ được nâng cao thu nhập, được trang bị kỹ năng mới và khả năng lãnh đạo, giúp họ có thêm nhiều lựa chọn cho tương lai của mình, có tiếng nói nhiều hơn trong việc đưa ra các quyết định tài chính trong gia đình và trong việc lãnh đạo cộng đồng. Điều này mang lại những tác động tích cực không chỉ đối với các hộ gia đình mà còn cho cả cộng đồng.”

Bà Cherie Russell, Cựu Tham tán Phát triển, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

“Tham gia khóa tập huấn của dự án, tôi được trang bị những kiến thức bổ ích về cách tiếp cận, mô hình vận hành, logic can thiệp, cũng như các kỹ năng khác trong quản lý dự án. Tôi cảm thấy tự tin hơn khi áp dụng những kỹ năng này vào công việc quản lý dự án hàng ngày của mình.”

Chị Chu Hương Giang, Ban Quản lý Dự án tỉnh Lào Cai



“Qua chuyến tham quan, học tập trực tiếp tại Hợp tác xã Măng Xuân Nha, tôi thấy rằng măng Bát Độ mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của tỉnh Sơn La. Sản phẩm măng Bát Độ đã có công ty ký hợp đồng tiêu thụ lâu dài, ổn định 20 năm - đó là một cơ hội tốt các xã tuyên truyền cho người dân trồng măng.”

Ông Lò Thanh Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La

“Tôi đã từng có rất nhiều nỗi sợ: sợ đám đông, sợ ánh mắt của mọi người, sợ bị xa lánh và bỏ rơi. Nhưng sau khi tham gia khóa học cùng các chị, tôi thấy mình tự tin và mạnh mẽ hơn nhiều. Trong suốt quá trình tham ra khóa học, tôi cảm nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ mọi người. Giờ đây, tôi luôn cảm thấy bản thân mình đầy năng lượng, đầy cảm hứng, muốn được áp dụng những kiến thức đã học và thực tế. Tôi cảm thấy may mắn vì được học tập, gặp gỡ mọi người và biết ơn vì đã cảm nhận được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.”

Chị Lò Thị Toàn, nữ doanh nhân khuyết tật lãnh đạo một tổ hợp tác tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La



“Vượt qua những mong đợi ban đầu của chúng tôi, chuyển đổi số và đổi mới kinh doanh số không chỉ giúp hơn 40 doanh nghiệp gia tăng doanh thu qua các kênh trực tuyến hơn 2.9 tỷ, mà còn tạo cơ hội để họ chuyển đổi xanh, bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc mình trên các nền tảng số, sáng tạo ra các sản phẩm mới để kinh doanh trên sàn thương mại điện tử và chủ động học tiếng Anh để đưa sản phẩm, dịch vụ của mình vươn xa hơn.”

Chị Nguyễn Đặng Tuấn Minh, Giám đốc điều hành KisStartup - Điều phối trưởng dự án Tăng cường hệ sinh thái chuyển đổi số bao trùm (IDAP)

Chi tiết liên hệ

Để biết thêm thông tin về Dự án, vui lòng liên hệ:

(Bà) Vũ Quỳnh Anh

Phó Cố vấn trưởng, Dự án GREAT

📍 Tầng 7, tòa nhà Vinapaco, 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

✉️ anh.vu@aus4equalityvn.org

☎️ 024 3211 5225

GREAT